



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้พิจารณากิจการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอำนาจ ทิมจิต)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

.....
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ลงชื่อและเข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ ทิมจิต	ประธานสภา อบต.หนองกะป๋อ	อำนาจ ทิมจิต	
๒	นายบุญเกิด เทศอัน	รองประธานสภา อบต.หนองกะป๋อ	บุญเกิด เทศอัน	
๓	นายไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต	เลขานุการสภา อบต.หนองกะป๋อ	ไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต	
๔	นายบุญเลิศ กลิ่นอุบล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ต.หนองกะป๋อ	บุญเลิศ กลิ่นอุบล	
๕	นายเจษฎากร อุ่นเทศ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ต.หนองกะป๋อ	เจษฎากร อุ่นเทศ	
๖	นายยงยุทธ เทศอัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ต.หนองกะป๋อ	ยงยุทธ เทศอัน	
๗	นายชัยวัฒน์ น้อยมี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.หนองกะป๋อ	ชัยวัฒน์ น้อยมี	
๘	นายสรไกร สุขเอี่ยม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.หนองกะป๋อ	สรไกร สุขเอี่ยม	
๙	นายณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ต.หนองกะป๋อ	ณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์	
๑๐	นางสาวดวงดี พงษ์ดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ต.หนองกะป๋อ	ดวงดี พงษ์ดี	
๑๑	นายประเทือง บานแย้ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ต.หนองกะป๋อ	ประเทือง บานแย้ม	
๑๒	นายสมจิตร์ เอ็มโอ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ต.หนองกะป๋อ	สมจิตร์ เอ็มโอ	
๑๓	นางอุไร พิมพ์นาค	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ต.หนองกะป๋อ	อุไร พิมพ์นาค	
๑๔	นางสาวเอกรัตน์ แผนเจริญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ต.หนองกะป๋อ	เอกรัตน์ แผนเจริญ	
๑๕	นางพรทิพย์ คำเขียน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยซ้อง	พรทิพย์ คำเขียน	
๑๖	นายสมใจ นวมนัม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ต. ห้วยซ้อง	สมใจ นวมนัม	
๑๗	นายสิทธิธนต์ คำสระ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ต. ห้วยซ้อง	สิทธิธนต์ คำสระ	
๑๘	นายสำเนียง ชันทรัพย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต. ห้วยซ้อง	สำเนียง ชันทรัพย์	

นายสมพงษ์ สิ้นเพราะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ ลา เนื่องจากเป็นบุคคลเสี่ยงพญาชาติไปตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่โรงพยาบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุวรรณ หว่างจิตร์	นายก อบต.	สุวรรณ หว่างจิตร์
๒	นายชิต นวมนิม	รองนายก อบต.	ชิต นวมนิม
๓	นายเชาว์ แดงอ่อน	รองนายก อบต.	เชาว์ แดงอ่อน
๔	นางสาวดารารัตน์ ยิ้มรอด	เลขานุการนายก อบต.	ดารารัตน์ ยิ้มรอด
๕	นางณอมศรี บุญมาก	ผู้อำนวยการกองคลัง	ณอมศรี บุญมาก
๖	นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์
๗	นางมนัสวี กลิ่นอุบล	หัวหน้าสำนักปลัด	มนัสวี กลิ่นอุบล
๘	นางสาวจิตาภา แจ้เปลี่ยน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ	จิตาภา แจ้เปลี่ยน
๙	นางสาวอารีย์ ศรีสม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	อารีย์ ศรีสม

ที่ประชุมสภามีสมาชิกสภาลงชื่อและเข้าประชุมจำนวน ๑๗ ท่าน ครบองค์ประชุม ประธานสภาเปิดการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

๑.๑ การขอเปิดประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภา ฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผมได้ประกาศงดการประชุมเนื่องจากในช่วงที่นั้นตำบลหนองกะปุกและตำบลห้วยซ้องมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ จำนวนหลายรายและมีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากซึ่งไม่ทราบที่มาแน่ชัดเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน จึงได้ประกาศงดประชุมตามที่ได้ประกาศและมีหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบ

แต่ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นายองค์การบริหารส่วนตำบลมีเรื่องที่ต้องให้สภาพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อที่จะต้องจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จึงได้ขอให้ขอนายอำเภอเปิดประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งนายอำเภอได้เรียกประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงได้เรียกประชุมในวันนี้

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๑.๒ การชี้แจงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน

ประธานสภา ฯ - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต. ฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุกได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำและก่อสร้างถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุกได้ประกาศสอบราคาจ้างและได้ผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามกำหนด ซึ่งผู้รับจ้างได้แจ้งว่าขาดสภาพคล่องด้านการเงินไม่สามารถทำงานจ้างดังกล่าวได้จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบกฎหมายซึ่งจะต้องกำหนดราคากลางและประกาศ

สอบราคาจ้างหาผู้รับจ้างเพื่อทำงานก่อสร้างตามโครงการต่อไป ได้แจ้งให้กองช่างและกองคลัง ดำเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๑.๓ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระณิที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปีสกิน

ประธานสภา ฯ - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต. - ตามประกาศข่าวจากปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ประสบภัยกรณีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปีสกิน ในโคและกระบือ ในพื้นที่ของอำเภอบ้านลาดเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ต่อปศุสัตว์ ก่อนวันประกาศภัย คือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีโค กระบือ ตาย จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกินรายละ ๒ ตัวตามอัตราที่โดยมีหลักฐานขอรับการช่วยเหลือตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วโดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบจึงขอให้สมาชิกสภาช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบด้วย

บุญเลิศ กลิ่นอุบล - จังหวัดทราบอยู่แล้วว่ามีโรคระบาดในพื้นที่มาก่อนและประกาศภัยในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่โคตายมาก่อนประกาศไม่ทราบแนวทางก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือและเกษตรกรไม่ทราบถึงการขึ้นทะเบียนก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลอยากจะให้มีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในคอกเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจน

นายก อบต. - ในเบื้องต้นตามที่ได้สอบถามสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาดแนวทางการช่วยเหลือจะช่วยเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาภายหลัง ในส่วนของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นผู้จัดซื้อให้ซึ่งได้รับจัดสรรตำบลละ ๑ ลิตร แต่การฉีดพ่นต้องฉีดพ่นแบบละอองฝอยซึ่งมีอันตรายต่อผู้ฉีด น้ำยา ๑ ลิตรผสมน้ำได้ ๒๐๐ ลิตร ถ้าฉีดทั้งตำบลคงไม่เพียงพอประกอบกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการยังไม่มี ความชัดเจนว่าเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนนี้จึงเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวทางการป้องกันและการขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานปศุสัตว์ โดยได้ประสานให้ปศุสัตว์อำเภอเข้ามาชี้แจงต่อเกษตรกรในพื้นที่แล้ว

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๑.๔ การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานสภา ฯ - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อประชุมสภา

นายก อบต. - ด้วยกรมส่งเสริมได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีมีเทศบาลเมืองชะอำและเทศบาลตำบลท่าทรายที่ได้รับความเห็นชอบและจะดำเนินการจัดหาที่ชัดเจน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปงจะรอความชัดเจนแนวทางการดำเนินการก่อนหากมีความจำเป็นหรือเป็นความประสงค์ของประชาชนก็จะดำเนินการจัดหา แต่มีความกังวลถ้ามีการจัดหาแล้วจะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่ประชาชนได้

แสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนไว้ก่อนหรือไม่ และผู้รับผิดชอบในการฉีดหน่วยงานใดเป็นผู้ฉีดให้แก่ประชาชนตามวัคซีนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อ

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๑.๕ แนวทางการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด หมู่ที่ ๖

ประธานสภา ฯ - ตามที่ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ขอถ่ายคำพิพากษาศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี กรณีประชาชนเป็นผู้ฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ได้พิพากษาให้ผู้ฟ้องมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทจำนวน ๑ ไร่ ส่วนผู้ฟ้องคดี ๒๐ ไร่ ศาลยกฟ้องซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่พิพาทกับประชาชนได้

ประเทือง บานแย้ม - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บอกว่าจะเข้าไปประชุมชี้แจงกับประชาชนถึงแนวทางการเข้าใช้ประโยชน์ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการหรือไม่

นายก อบต. - เรื่องนี้ไม่ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพียงขอถ่ายคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมาและแจ้งที่ประชุมสภาทราบ หากสมาชิกสภาต้องการคำพิพากษาจะดำเนินการถ่ายสำเนาให้

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๑.๖ การชี้แจงเงินมาปณกิจศพ ศพละ ๕ บาท

ประธานสภา ฯ - ขอให้หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา

หัวหน้าสำนักปลัด - สถานะทางการเงินมีเงินในบัญชี ๑,๒๘๘ บาท เงินสด ๑,๖๖๕ บาท รวมค้างจ่ายของแต่ละหมู่ที่ยังไม่ได้จัดเก็บจำนวน ๓๗,๐๐๕ บาท เงินค้างจ่ายจำนวน ๔ ไร่ ดังนี้

๑. นางเลย ใจบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกะบู่
๒. นางเยื่อ คัดอยู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกะบู่
๓. นายบุญรอด พุ่มจิต หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกะบู่
๔. นางพรหม เอี่ยมทับ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกะบู่

ประธานสภา ฯ - ขอให้สมาชิกสภาที่เป็นผู้จัดเก็บดำเนินการจัดเก็บและนำส่งเพื่อจะได้จ่ายเงินให้ทายาท

ชิต นวมนิ่ม - ในส่วนของการกำหนดแนวทางการจัดเก็บเพื่อมิให้มีการค้างจ่ายจะประชุมกรรมการเพื่อให้รองนายก อบต. มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

สวาด พงษ์ดี - เห็นแจ้งว่าจะมีการประชุมมานานแล้ว ก็ไม่เห็นเรียกประชุม

บุญเลิศ กลิ่นอุบล - การประชุมเมื่อก่อนเรามีการประชุมนอกรอบร่วมกันระหว่างสมาชิกสภา และผู้นำชุมชน ปัจจุบันไม่ได้มีการประชุมมานานแล้วหากมีการประชุมเหมือนก่อนการดำเนินงานต่าง ๆ จะได้มีการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นเสนอให้มีการประชุมเหมือนเดิมเดือนละ ๑ ครั้ง

ประธานสภา ฯ - ได้นำหรือเลขาสภาแล้วที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ติดต่อกันมาจึงไม่ได้เรียกประชุมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของอำเภอและจังหวัดซึ่งหากสถานการณ์ลดลงจะหารือ นายก อบต. และเลขานุการสภาอีกครั้งโดยจะแจ้งให้ทราบ

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ฯ - การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามสำเนารายงานการประชุมที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับแล้วหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ - ขอมติรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

ประธานสภา ฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอให้สภาพิจารณาเห็นชอบเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต. - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ่น

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ่นได้เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ่นสอดคล้องกับภารกิจงานด้านสาธารณสุขภาค การบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์คลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ่นจึงได้เสนอคณะกรรมการพัฒนา ฯ พิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๒๒ (๑) (๒) โดยมีรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
 - แผนงาน สาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ
 - แผนงานงบกลาง จำนวน ๓ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ จำนวน ๒ โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ โครงการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ตามโครงการเกิณศัทยภาพและโครงการที่ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ มาเพื่อการพัฒนา

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
จำนวน ๑ โครงการ
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงและการท่องเที่ยว แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน ๑
โครงการ

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ แนบท้าย ขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๕
วรรคสอง และข้อ ๒๒ วรรคสอง

- ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่
- บุญเลิศ กลิ่นอุบล - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยากทราบว่าพัฒนาที่ใดและที่งบประมาณเพิ่มเรามีแผนงาน
ดำเนินการอะไรบ้าง
- เลขานุการสภา ฯ - ศูนย์ศึกษาการจัดพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาแด่น หมู่ที่ ๖ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบการ
ดูแลจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเพชรบุรี ซึ่งจะนำเดินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและพัฒนา
แหล่งน้ำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามกว่าเดิมสิ่งก่อสร้างได้มีการชำรุดทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ การเพิ่ม
งบประมาณเนื่องจากต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง จะแจ้งให้นักวิเคราะห์
ฯ เพิ่มในส่วนของสถานที่ดำเนินการให้ชัดเจนต่อไป
- บุญเลิศ กลิ่นอุบล - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบกลางกรณีเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุนั้นแน่นอนแล้ว
หรือไม่
- นายก อบต. - การแก้ไขเป็นการแก้ไขเพื่อให้ยอดจำนวนผู้สูงอายุตรงกับที่ได้มีการขึ้นทะเบียนล่วงหน้าไว้จึง
เป็นจำนวนที่แน่นอน
- ที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภาไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม
- ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภาท่านใดเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ -
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้ลงมติโดยการยกมือ
- มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ -
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๑๖ เสียง

๔.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

- ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในแผนงานการศึกษาและแผนงาน
การอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งการอนุมัติโอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น
การตั้งงบประมาณรายการใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเป็นการปรับลด
หรือเพิ่มเงินงบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ
๒๗ ขอเชิญท่านนายก อบต.ซีแจงต่อที่ประชุม

นายก อบต.

- เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ได้เห็นชอบให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และประกาศใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ด้วยองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้มีแผนงานที่จะดำเนินการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอยหลังใหม่
เนื่องจากตามรูปแบบเดิมระเบียงด้านหน้าและด้านหลังเป็นพื้นที่โล่ง รวมเนื้อที่ ๓๖ ตารางเมตร
ไม่มีหลังคาปกคลุมทำให้การใช้พื้นที่ในการจัดมุมต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนน้อย
จำเป็นต้องต่อเติมหลังคาเพื่อประโยชน์ในการใช้อาคารดังกล่าว โดยต่อเติมเป็นโครงเหล็กมุงเหล็ก
รีดลอนสีแดง (เมทัลชีท) แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามแผนงาน จึง
เสนอขออนุมัติงบประมาณมาตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ค่าต่อเติมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย (หลังใหม่) หลังคาโครงเหล็กมุงเหล็กรีดลอนสีแดง (เมทัล
ชีท) ด้านหน้ากว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร ด้านหลังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร พื้นที่ ๓๖ ตาราง
เมตร งบประมาณ ๒๖,๘๔๕ บาท ตามรูปแบบและประมาณการที่เสนอมาพร้อมนี้ โดยโอน
งบประมาณจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่า
ใช้สอย ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ใช้งบประมาณตั้งไว้
๓๐,๐๐๐ บาท โอนแล้วงบประมาณคงเหลือ ๓,๑๕๕ บาท

การอนุมัติให้โอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอำนาจอนุมัติของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฯ ข้อ ๒๗
จึงขอให้สภาพิจารณาอนุมัติด้วย

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย

ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภาท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณให้หลังมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตั้งจ่ายเป็น
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ค่าต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ลอย (หลังใหม่) หลังคาโครงเหล็กมุงเหล็กรีดลอนสีแดง (เมทัลชีท) เป็นเอกฉันท์ด้วย
เสียง ๑๖ เสียง

๔.๓การพิจารณาเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ได้มาจากงบประมาณ

สนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ตาม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

ประธานสภา ฯ - นายกได้มอบหมายให้ปลัดซีแจงต่อที่ประชุม ขอเชิญปลัดซีแจงต่อที่ประชุม

ปลัด อบต.

- ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน ๓๗๘,๑๗๐ บาท
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง

หมู่ที่ ๔ การดำเนินการตามโครงการเป็นการทำกิจกรรม ดังนี้

๑. การคัดแยกขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป จากครัวเรือนต้นทาง
๒. การหมักปุ๋ยจากขยะเปียก
๓. การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
๔. การคัดแยกพลาสติกสะอาดเพื่ออัดขาย

การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการไปในกิจกรรม ๑ และ ๒ แต่การติดตามประเมินผลและ กิจกรรม ๓ และ ๔ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส ๓ การ ดำเนินกิจกรรมมีครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดซื้อ และจัดจ้างตามงบประมาณดังกล่าว ที่เป็นเงินนอกงบประมาณ มาเป็นทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา ดังนี้

๑. มอเตอร์ไซด์พร้อมพ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. แท่นอัดพลาสติกด้วยมือ จำนวน ๑ แท่น งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
๓. โรงเรือนธนาคารขยะรีไซเคิล จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

การรับมอบทรัพย์สินมาเป็นภาระผูกพันขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม
- ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภาท่านใดเห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สิน ฯ ให้ลงมติโดยการยกมือ
- มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สินจากงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเอกฉันท์ด้วย เสียง ๑๗ เสียง

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

- ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ญัตตินี้ไม่มีการลงมติแต่สมาชิกสภาสามารถอภิปรายสอบถามได้ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม
- นายก อบต. -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

เพื่อเป็นการแจ้งรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ได้รับทราบถึงสถานะ การเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

มีรายรับทั้งสิ้น ๒๒,๙๑๖,๕๓๖,๒๓๓ บาท

๑.๑ รายได้ภาษีอากร	เป็นเงิน	๓๒,๙๐๑.๐๐ บาท
๑.๒ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	เป็นเงิน	๑๒,๔๖๕.๑๕ บาท
๑.๓ รายได้จากทรัพย์สิน	เป็นเงิน	๖๕,๐๘๗.๘๐ บาท

๑.๔ ภาษีจัดสรรให้ตามกฎหมาย	เป็นเงิน	๖,๙๗๖,๖๐๙.๖๓ บาท
๑.๕ เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	๑๐,๑๒๙,๑๐๗.๗๕ บาท
๑.๖ เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	เป็นเงิน	๕,๗๐๐,๔๐๔.๙๐ บาท

๒. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

	เป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐,๙๐๘,๐๒๙.๔๑ บาท
๒.๑ เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	เป็นเงิน	๕,๑๕๒,๕๙๐.๐๐ บาท
๒.๒ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เป็นเงิน	๑,๓๒๐,๔๓๘.๔๓ บาท
๒.๓ ค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	๑๗๘,๖๑๕.๗๒ บาท
๒.๔ เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	เป็นเงิน	๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๕ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๑๗๓,๔๐๐.๐๐ บาท
๒.๖ งบกลาง ๓,๑๒๙,๐๕๓.๕๐ บาท		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เป็นเงิน	๓๐,๖๓๗.๐๐ บาท
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เป็นเงิน	๓,๓๖๐.๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	๔,๖๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน	๗๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน	๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
- สำรองจ่าย	เป็นเงิน	๗๖,๗๒๐.๒๕ บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	เป็นเงิน	๓๔๗,๐๔๕.๐๐ บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	เป็นเงิน	๓๓,๒๖๒.๕๐ บาท

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

๑.๑ วัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	๖,๓๗๐.๐๐ บาท
๑.๒ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เป็นเงิน	๑๑,๔๖๐.๐๐ บาท
๑.๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นเงิน	๔๖,๙๒๐.๐๐ บาท
๑.๔ วัสดุการเกษตร	เป็นเงิน	๙,๘๔๐.๐๐ บาท
๑.๕ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เป็นเงิน	๗,๖๐๐.๐๐ บาท
๑.๖ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๔๕๐.๐๐ บาท
๑.๗ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	เป็นเงิน	๑๐๐,๒๘๘.๐๙ บาท
๑.๘ ค่าน้ำประปา	เป็นเงิน	๑๐,๐๑๒.๔๘ บาท
๑.๙ ค่าโทรศัพท์	เป็นเงิน	๔๔,๒๗๒.๓๒ บาท
๑.๑๐ ค่าไปรษณีย์	เป็นเงิน	๔,๗๙๐.๐๐ บาท
๑.๑๑ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เป็นเงิน	๖,๓๐๐.๐๐ บาท

๒. แผนงานบริหารงานคลัง

๒.๑ วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๙,๑๒๑.๕๕ บาท
๒.๒ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๑๒,๗๕๐.๐๐ บาท

๓. แผนงานการศึกษา

๓.๑ วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๑๔,๕๒๖.๐๐ บาท
-------------------	----------	---------------

๓.๒ ค่าอาหารเสริม (นม)	เป็นเงิน	๑๖๙,๘๑๓.๒๖ บาท
๓.๓ วัสดุก่อสร้าง	เป็นเงิน	๑,๑๒๖.๐๐ บาท
๓.๔ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เป็นเงิน	๔,๓๕๐.๐๐ บาท
๓.๕ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน	เป็นเงิน	๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ไม่มีการดำเนินงาน	
๕. แผนงานการเคหะและชุมชน		
๕.๑ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	๔๙,๑๖๐.๐๐ บาท
๕.๒ วัสดุก่อสร้าง	เป็นเงิน	๑๒,๒๓๐.๐๐ บาท
๕.๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๑๐,๗๔๐.๐๐ บาท

ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่สภาได้อนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจึงยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันแต่ได้แจ้งให้กองคลังตรวจสอบรายได้แล้วในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจะพิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่ของหมู่บ้านก่อน ส่วนโครงการที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังคงเหลือโครงการก่อสร้างสะพานหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกะปูล และโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยซ้อง ที่ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าทำงานและบอกเลิกสัญญาตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระที่ ๑ โดยจะดำเนินการก่อก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล เลขานุการสภา ฯ - ตามที่กรมส่งเสริมมีกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งศูนย์ ฯ จะต้องผ่านการประเมินและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ แต่ได้หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในพื้นที่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารักษาติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและมีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อีกหลายรายเพื่อความปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ประกาศเลื่อนการเปิดศูนย์หาสถานการณ์ไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นจะเปิดในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งก่อนเปิดก็ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคอีกครั้ง จึงขอให้สมาชิกสภาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๕.๒ การช่วยเหลือประชาชนกรณีป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว เลขานุการสภา ฯ - ที่ผ่านมามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดจากโรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน

๑๖๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนไปแล้วจำนวน ๑๓๗ ราย เป็นเงินจำนวน ๙๒,๔๐๖ บาท

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๕.๓ การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภา ฯ- ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้ร่วมกันควบคุมโรคดังนี้

๑. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครัวเรือนผู้ป่วย
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและการป้องกันตัว
๓. การจัดซื้อเจล น้ำยาฆ่าเชื้อ และชุดป้องกันโรคสำหรับคนงานที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
๔. การค้นหาหาหมอนไชของผู้ป่วยและแนะนำการปฏิบัติตนของครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง
๕. การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น

ปัญหาของการปฏิบัติงานประชาชนยังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บางครั้งเมื่อเข้าไปพูดคุยก็กล่าวหาว่าเขาติดเชื้อ จึงขอฝากสมาชิกสภาช่วยประชาสัมพันธ์และชี้แจงบทบาทหน้าที่ตลอดจนงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๕.๔ การติดตามการดำเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

สิทธิานต์ คำสระ - เรียนสอบถามการดำเนินการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาทุกโครงการมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกะส้มดำเนินการหรือยัง

นายก อบต. - การก่อสร้างบางโครงการอาจมีปัญหาหน้างานเนื่องจากบางโครงการอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่เพิ่งดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อาจมีปัญหาการก่อสร้างตามรูปแบบก็จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบของแต่ละงานไป

ส่วนการซ่อมแซมถนนสายหนองกะส้มได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยการซ่อมแซมดำเนินการเป็นช่วง ๆ ตามที่ได้เป็นกลุ่มบ่อขนาดใหญ่ใช้งบประมาณประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ประธานปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายไพฑูริ์ ตรีรัตนสถิต)
เลขานุการสภา อบต.หนองกะป๋

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอำนาจ ทิมจิต)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

